
sþ. 445. Fyrirspurn [215. 'mál]
til fjármálaráðherra um hlutafjáreign ríkissjóðs.

Frá Jóni Arm. Héðinssyni.

1. Hvað átti ríkissjóður háar upphæðir að nafnverði í hlutabréfum pr. 31. des.
1971 og pr. 31. des. 1972?

2. Í hvaða fyrirtækjum eru þessi hlutabréf og hve mikið í hverju?
3. Hvaða fyrirtæki greiddu ríkissjóði arð á árunum 1971 og 1972, og hver var sú

upphæð?


